



# 67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์M2F ฉบับประจำวันที 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 หน้า 15

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เหล่าศิลปินดาราร่วมทำความดี เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำพระราชดำรัสเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

“ได้มาเป็นอีกหนึ่งพลัง อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือแจกของให้กับคนที่มารอบๆ พระบรมมหาราชวัง ก่อนหน้านั้นก็มีโอกาสได้มาบ้าง เดินมาจากวงเวียนใหญ่ มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ ตอนนั้นก็ทำงานเสิร์ฟสัก 4-5 ทุ่ม ก็เลยคิดว่าเดินทางมากับเพื่อน คิดว่าอยากจะมาหาพระองค์ท่าน มากี่มายืนอยู่รอบๆ และมายืนสงบนิ่งแล้วก็กลับ

ตอนนี้แพรวเห็นคนไทยรักกันบางทีเห็นแล้วก็น้ำตาคลอ รู้สึกว่านี่แหละคือคนไทย ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้น ณ ตอนนีเหมือนทุกคนรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และนี่แหละคือคนไทยของพ่อหลวงจริงๆ ส่วนเรื่องการถวายงานแพรวไม่เคยได้ถวายงานพระองค์ท่านโดยตรง แต่มีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจำได้ว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์ท่านพระราชทานชื่อให้เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกับโรงเรียนนายร้อย จปร. ก็เลยได้ไปเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นครั้งแรกที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ เราชู้สึกมีความสุขมากๆ ตื่นมาตั้งแต่ตี 4 ทำผมเอง เพื่อที่จะได้แต่งตัวให้เรียบร้อย แล้วดูดีที่สุด เรามายืนอยู่กลางสนามนายร้อย จปร. อากาศค่อนข้างร้อนมาก จะเป็นลมหลายรอบ แต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกเหนื่อยหรือร้อนแต่อย่างใด วินาทีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ มาถึงรู้สึกน้ำตาจะไหล และได้เห็นพระองค์ท่านอยู่ข้างหน้า เราชู้สึกดีใจจริงๆ



พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แพรวได้นำมาปรับใช้หลายๆ อย่าง เพราะคุณแม่เป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้ว คุณแม่จะมีวิธีการใช้ชีวิตแบบง่ายๆ สบายๆ พอเพียง เราเองก็มีความพอเพียง และเราก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือ เรื่องพระมหากษัตริย์ก็ได้ อ่าน ตั้งแต่สมัยอ่านหนังสือไม่คล่อง ก็จะมีความรู้สึกว่าได้อ่านเรื่องราวของพระองค์ท่านมาตลอด แล้วรวมถึงเรื่องเล่าจากในวัง มีความรู้สึกว่าคุณแม่พระมหากษัตริย์หล่อด้ายสี่พันพระองค์ท่านยังทรงใช้ขนาดนั้น แล้วเราเป็นคนธรรมดาทำไม่จะปฏิบัติตามพระองค์ท่านไม่ได้”

แพรว-เสมอมาวีร์ สุวรรณพานิช

